



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

**๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายกิมเส็ง แท่นแก้ว	๐๐๑	

**๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายสิทธิชัย ลีพิลา	๐๐๓	
๒	นายนิติสาร คุณธรรม	๐๐๒	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ และตามลำดับเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เมื่อผ่านมติที่ประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้วเท่านั้น

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัมนั้นอีกและได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศานิต กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง